

Số: 86/BC-HĐND

Thanh Trị, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, 6 tháng đầu năm 2019 Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền, đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1-Tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện:

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, 6 tháng đầu năm 2019, Ban KT-XH đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI tổng số 10 văn bản. Nội dung thẩm tra bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2018; Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình của UBND về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2019; Các dự thảo Nghị quyết của HĐND thông qua tại kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện khóa XI liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách.

Tham dự hội nghị rút kinh nghiệm các kỳ họp thứ 7,8,9 do Thường trực HĐND huyện tổ chức, đồng thời tổ chức họp thẩm tra các văn bản do UBND huyện trình tại các kỳ họp HĐND huyện.

2-Về hoạt động giám sát:

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2019, Ban KT-XH HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát năm 2019 và triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả như sau:

-Giám sát chuyên đề đối với 8 đơn vị về “Tình hình tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay”;

-Khảo sát chuyên đề đối với 7 đơn vị về “Kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay”.

-Tham gia cùng với Thường trực HĐND huyện giám sát về ô chức triển khai và thực hiện nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn

huyện và khảo sát việc triển khai vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện.

Trong hoạt động giám sát, Ban KT-XH luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với UBNDTTQVN huyện, các phòng, ngành liên quan; Qua khảo sát, giám sát, Ban đã chỉ ra những tồn tại thiếu sót tại các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách liên quan, đề xuất kiến nghị những biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém;

Sau khảo sát, giám sát, Ban KT-XH đã thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị đến HĐND huyện, UBND huyện để xem xét và có chỉ đạo khắc phục những hạn chế, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị của đoàn sau khảo sát, giám sát.

3-Một số mặt công tác khác :

Trong 6 tháng đầu năm, Ban KT-XH tổ chức họp thành viên của Ban để bàn bạc kế hoạch, đóng góp dự thảo các văn bản do Ban phát hành. Tham dự các phiên họp thường kỳ do Thường trực HĐND huyện tổ chức.

Tham dự cùng với các đoàn giám sát của HĐND Tỉnh giám sát đối với các đơn vị trên địa bàn huyện (2 cuộc). Đồng thời, tham dự các cuộc họp do Huyện ủy, UBND huyện và các ngành mời.

4- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho thường trực HĐND trong việc tổ chức các hoạt động thẩm tra, giám sát; Công tác thẩm tra các văn bản được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng trình tự luật định, đảm bảo chất lượng. Trong quá trình thẩm tra, thành viên Ban Kinh tế-xã hội đã tập trung nghiên cứu, phân tích, đối chiếu các nội dung với những các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao cho những vấn đề quan trọng, bức xúc, đề xuất những giải pháp hữu hiệu phát triển Kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động giám sát được cải tiến, kết hợp đồng bộ giữa giám sát qua việc xem xét văn bản, khảo sát thực tế đến tận mô hình, đến địa bàn các ấp... Từ đó, chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát được nâng lên.

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin từ một số đơn vị được khảo sát, giám sát đôi lúc chưa đảm bảo tính chính xác do chưa nắm chắc thông tin trong quá trình quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương liên quan đến chuyên đề giám sát, khảo sát nên khi báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung đoàn đặt ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:

Trong 6 tháng cuối năm 2019, trên cơ sở chương trình hoạt động của thường trực HĐND huyện, kế hoạch hoạt động của Ban năm 2019; Ban KT-XH HĐND huyện tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thẩm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban.

1-Tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện:

Tiếp tục tham gia cùng thường trực HĐND chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện; thẩm tra các văn bản báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình trước các kỳ họp thường lệ và bất thường của HĐND huyện liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

2-VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT:

Trên cơ sở kế hoạch giám sát năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát 4 chuyên chuyên đề còn lại theo kế hoạch giám sát năm 2019. Đồng thời tiến hành khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Tham gia cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước ở địa phương.

Chủ động phối hợp với UBNDTTQVN huyện, các phòng, ngành liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Tiếp tục theo dõi việc khắc phục hạn chế của các đơn vị về các nội dung đã được kiến nghị sau giám sát.

3-MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC KHÁC :

Duy trì tổ chức họp giao Ban định kỳ hàng quý và tham dự các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện tổ chức;

Tham gia cùng với các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện và tham dự đầy đủ các các giám sát khảo sát của TT. HĐND và các Ban HĐND Tỉnh đến giám sát, khảo sát các đơn vị trên địa bàn huyện khi có thư mời.

Tham mưu cho Thường trực HĐND huyện giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Huyện ủy, UBND huyện và các ngành mời

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện ./.

*** Nơi nhận:**

- TT.HĐND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Thành viên Ban KT-XH;
- TT.HĐND xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.



Nguyễn Hoàng Vĩnh